

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายพิทักษ์ศร แนนอุดร	ประธานสภาฯ	
๒	นายบุญเลี้ยง สืบมา	รองประธานสภาฯ	
๓	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	
๔	นายบุญมา ทศไกร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	
๕	นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	
๖	นายมันคง พลชุมแสง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	
๗	นายณรงค์ ทศไกร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	
๘	นายเสาร์ ภูเอียงแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	
๙	นายสแตน เหลื่อมพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	
๑๐	นายดาวเรือง เหลื่อมพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	
๑๑	นางประกาย ศรีแพน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	
๑๒	นายเจริญ รัตนเกื้อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	
๑๓	นายสุรียา ลอยคลั่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	
๑๔	นายประยัติ นามโพธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	
๑๕	นายเอกสิทธิ์ ทศพิมพ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	
๑๖	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	
๑๗	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	
๑๘	นางหนูเหรียญ เวฬุวนารักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	
๑๙	นายทองม้วน สัจโจวี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	
๒๐	นายสัมพันธ์ แทนน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	-ลา-
๒๑	นายอมิตรดา เทียกทุม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	
๒๒	นายบุญโฮม พานา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	
๒๓	นายทงค์ พานา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	
๒๔	นายไกรสร ศรีพระนาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	
๒๕	นายวิบูลย์ หงษา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	
๒๖	นายคำมูล ภูเอียงแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๒๗	นายวิชัย เหลือมพล	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๔	
๒๘	นายทองสุข ทับทิมไสย	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๕	
๒๙	นายสมหมาย ปะมะพุดโต	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๕	
๓๐	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๖	
๓๑	นายสุทธิชัย เทียกลาด	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๖	
๓๒	นายเกียรติศักดิ์ กุดนอก	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๗	
๓๓	นายบุญจันทร์ คำหมาย	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๗	-ลา-
๓๔	นางลำดวน อ้อยเหง่า	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๘	
๓๕	นางสาวสมสวย ทศมงคล	สมาชิก อบต. หมู่ที่๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัดฯ รก.ปลัด	ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ
๒.	นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	
๓.	นางสาวอามวดี สุวรรณเก	หัวหน้าสำนักปลัด	
๔.	นางอุบล โพธิ์ศรี	ผอ.กองการศึกษาฯ	
๕.	นายสุรศักดิ์ จำวัน	ผอ.กองช่าง	
๖.	นางจงดี มาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	
๗.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	
๘.	นายสุรพล ชาเหลา	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓๔ ครั้งที่ ๑ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวฯ ล่วงหน้าให้กับสมาชิกสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมีการประชุมฯ ในครั้งนี้ ก่อนที่จะมีนำเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ และในวันนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลาประชุมจำนวน ๒ ท่าน คือ

-/๑.นายสัมพันธ์...

๑. นายสัมพันธ์ แทนน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐
๒. นายบุญจันทร์ คำหมาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ประธานฯ

ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้มีการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอดำเนินการแก้ไขเนื้อหาในรายงานการประชุมฯ ให้ถูกต้อง ก็ขอให้ยกมือเพื่อขออนุญาตต่อประธานสภาฯ ก่อนที่จะซักถามต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ซักถาม หรือข้อสงสัย ในรายงานการประชุมสภาฯ นี้แล้ว ใคร่ขอมติที่ประชุมฯ ในการรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกะตุ่ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ ยุติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายบริหารได้เสนอให้ประธานสภาฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านก็ได้รับทราบและศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งในวันนี้ฝ่ายบริหารโดย นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จะได้แถลง เสนอหลักการและเหตุผล เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ให้สภาฯ ได้รับทราบ ก่อนที่จะมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ต่อไป เชิญครับ

-/นายสุทธินันท์...

นายสุทินันท์ฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผม นายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองคูขาด ใคร่ขอแถลงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ขาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ขาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ดังต่อไปนี้

---เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑---

-----ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-----

ประธานสภาฯ

ขอบคณนายสุทินันท์ฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ได้อ่านคำแถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ แก่ที่ประชุม
สภาฯ ก็ได้เข้าใจรายละเอียด แผนงาน โครงการต่าง ๆ ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งก่อนจะมีการลงมติรับหลักการในร่าง
ข้อบัญญัติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๔ และ ข้อ
๕๘ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น
ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณ และก่อนที่จะขอมติที่ประชุมเพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถามเพิ่มเติม ขอเชิญครับ และเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๗ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
หรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในห้อง
ประชุม

ประธานสภาฯ
นายเฉลิมพลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผม นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอสอบถามฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อรถกู้ชีพ ทำไมถึงไม่ปรากฏในร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ
นายสุทธินันท์ฯ

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับการจัดซื้อรถกู้ชีพ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงเหตุผล
และความจำเป็นของการจัดซื้อรถกู้ชีพแล้ว ซึ่งงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อนั้น
ค่อนข้างสูง แต่ก็มี ความจำเป็นเพราะประชาชนเกิดความเดือดร้อนในการใช้บริการ
รถกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก
แล้ว จึงจะดำเนินการจัดซื้อ โดยใช้จ่ายจากเงินสะสม หากจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจะสูงมากไป เพราะปี๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารได้ตั้งรายจ่ายไว้ที่
๔๑,๙๖๙,๐๐๐ บาท หากรวมรถกู้ชีพเข้าไปก็จะเป็น ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง
ค่อนข้างที่จะสูงมากจนเกินไป เพราะงบประมาณปี ๒๕๖๔ รายได้ยังมีเข้ามาไม่
เพียงพอตามที่ได้ตั้งไว้ ส่วนเรื่องของโครงการต่างๆ ก็เร่งดำเนินการและต้องดู
งบประมาณรายรับควบคู่กันไป อีกทั้งในปีงบประมาณนี้องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาดได้ดำเนินการเรื่องการป้องกันและระงับโรคระบาดโควิด-๑๙ ซึ่ง
จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ เพราะตอนนี้ก็ได้ใช้งบประมาณไปแล้วเป็นเป็น
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ
นายณรงค์ฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะ
อภิปรายซักถามอีกหรือไม่ หากมีเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายณรงค์ ทศไกร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอ
ซักถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้เพิ่มเติมทุก
หมู่บ้านจะได้หรือไม่

ประธานสภาฯ
นายสุทธินันท์ฯ

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วร่าง

-/ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๑,๙๖๙,๐๐๐ บาท ซึ่งค่อนข้างตั้งไว้สูง หากจะดำเนินการตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ซักถามเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างทุกหมู่บ้านนั้นคงเป็นไปได้ ซึ่งการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ และบัดนี้ก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ผมขอเสนอปิดการอภิปราย ตามระเบียบฯ ข้อ ๖๒ ซึ่งต้องมีผู้รับรองจำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๓๓ ท่าน และจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๑๑ ท่าน ขอผู้รับรองครับ

มติที่ประชุม รับรอง ๒๗ ท่าน

ประธานสภาฯ จำนวนผู้รับรองครบตามระเบียบฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ เสียง

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ ต่อไป

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๔๕ ผู้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ

ข้อ ๔๙ ผู้ตราร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง

- ประธานสภาฯ ตามที่เลขาฯ ได้ชี้แจง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดรายละเอียดดังนี้
การเลือกคณะกรรมการแปรรูป เพื่อทำหน้าที่รับคำแปรญัตติ และพิจารณาคำ
แปรญัตติ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอให้สภาฯ เสนอ
ว่าจะมีคณะกรรมการแปรรูปกี่คน
- นายหนูกวนฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายหนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ผมขอ
เสนอ ๓ คน ครับ
ผู้รับรอง ๑. นายคำมูล ภูเฮืองแก้ว
๒. นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้
- นายเจริญฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายเจริญ รัตนเกื้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ผมขอ
เสนอคณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๕ ท่าน
ผู้รับรอง ๑. นายณรงค์ ทศไกร
๒. นายทองสุข หับทิมไสย
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรรูปในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๕ อีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมีมติที่ประชุมสภาฯ ครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นด้วยว่าคณะกรรมการแปรรูปฯ ควรมี ๓ ท่าน
ตามที่ สมาชิกสภาฯ ท่านหนูกวน ทวยภา ได้เสนอมา ขอมติที่ประชุมครับ
- มติที่ประชุม เห็นด้วย ๕ เสียง
ไม่เห็นด้วย ๒๕ เสียง
งดออกเสียง ๓ ท่าน
- ประธานสภาฯ ท่านใดที่เห็นด้วยว่าคณะกรรมการแปรรูปฯ ควรมี ๕ ท่าน ตามที่ สมาชิกสภาฯ
ท่านเจริญ รัตนเกื้อ ได้เสนอมา ขอมติที่ประชุมครับ
- มติที่ประชุม เห็นด้วย ๒๕ เสียง
ไม่เห็นด้วย ๕ เสียง
งดออกเสียง ๓ ท่าน
- ประธานสภาฯ สรุปมติที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการเสนอให้มีคณะแปรรูปร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕
ท่าน และต่อไปนี้เป็นกรเลือกคณะกรรมการแปรรูปฯ ตามระเบียบฯ การ
ประชุมสภาฯ ข้อ ๑๐๗ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาฯ
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยการคัดเลือกทีละคน สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เสนอ
ชื่อคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ ๑ เชิญครับ
- นายณรงค์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณรงค์ ทศไกร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ
นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้ เป็นคณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ ๑ ครับ
ผู้รับรอง ๑.นางประกาย ศรีแพน
๒.นายคำมูล ภูเฮืองแก้ว

- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่เสนอจะชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๑ อีกหรือไม่ครับ
หากมี เชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๑ คือ นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ เชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
- นายสมหมาย เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมหมาย ปะมะพุดโต สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอ นายณรงค์ ทศไกร เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ ครับ
ผู้รับรอง ๑. นายหนูกวน ทวยภา
๒. นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่เสนอจะชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ อีกหรือไม่ครับ
หากมี เชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ คือ นายณรงค์ ทศไกร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ แปรรูปคดี คนที่ ๓ เชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
- นายบัวไขฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอ เสนอ นายสมหมาย ปะมะพุดโต เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓ ค่ะ
ผู้รับรอง ๑. นายวิชัย เหลือมพล
๒. นายทนงค์ พานา
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่เสนอจะชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓ อีกหรือไม่ครับ
หากมี เชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓ คือ นายสมหมาย ปะมะพุดโต สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ ต่อไปเป็นการเลือก คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๔ เชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
- นายบุญโฮมฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายบุญโฮม พานา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายสุรียา ลอยคลัง เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๔ ครับ
ผู้รับรอง ๑. นายมั่นคง พลชุมแสง
๒. นางหนูเหเรียน ศรีทะกุล
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่เสนอจะชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๔ อีกหรือไม่ครับ
หากมี เชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๔ คือ นายสุรียา ลอยคลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ แปรรูปคดี คนที่ ๕ เชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
- นายสุรียาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุรียา ลอยคลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นายคำมูล ภูเฮียงแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๕ ครับ
ผู้รับรอง ๑. นายอมิตรา เทียกทุม
๒. นายไกรศร ศรีพระนาม

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดที่เสนอจะซื้อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๕ อีกหรือไม่ครับ หากมี เชิญครับ หากไม่มีแล้ว ผมขอสรุปสมาชิกสภา ที่ได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้

- ๑.นายเฉลิมพล เทียบดอกไม้
- ๒.นายณรงค์ ทศไกร
- ๓.นายสมหมาย ปะมะพุดโต
- ๔.นายสุรียา ลอยคลัง
- ๕.นายคำมูล ภูเอื้องแก้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว ตาม ข้อ ๔๙ และ ข้อ ๕๐ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จะต้องส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้กับคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน พร้อมกำหนดยื่นระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ดังนี้

- (๑) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง
 - (๒) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง
 - (๓) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวม ๘ ชั่วโมง
 - (๔) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. รวม ๓ ชั่วโมง
- รวมระยะเวลา ๒๗ ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง)

พร้อมให้เลขานุการสภา กำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินต่อไป อีกทั้งกำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เป็นวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งจะมีหนังสือเชิญประชุมฯ แจ้งให้ทุกท่าน ได้ทราบอีกต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม)

ประธานสภา ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติต่อประธานสภา เพื่อขอให้สภาได้พิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา ให้ได้ รับทราบ และซักถาม ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติ ต่อไป เชิญครับ

นายสุทธินันท์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน ผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติ หน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการ ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาฯ ได้รับทราบ ก่อนที่จะมีมติ ดังมีรายละเอียด ต่อไป

-----เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม)-----

-/ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิ
ราชัยถามหรือมีข้อสงสัยในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ หากมีเชิญครับ
และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิราชัยถามแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
เพื่อเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ ๔ ต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๓๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะประชาสัมพันธ์
หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาฯ ได้ครับ แต่ก่อนอื่นผมต้องขอความเห็นจากสมาชิกสภาฯ สืบเนื่อง
จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลหนองคูขาด
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - ๑๙ (ระดับสีเขียว) ที่ได้รับการรักษาจาก
โรงพยาบาลสนามและได้กลับมารักษาที่ศูนย์พักคอย เพื่อคอยกลับคืนสู่บ้าน ซึ่ง
ในตอนนี้มีผู้ป่วยเข้าพักคอยที่ศูนย์ฯ ดังกล่าวแล้ว และได้จัดให้มีเวรยามในการเฝ้าดู
แลศูนย์พักคอย กระผมในนามประธานสภาฯ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมสภาฯ และสมาชิก
สภาฯ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เข้าเวรยามที่ศูนย์พักคอย
ร่วมกับผู้นำชุมชน อปพร. และ อสม.

นางบัวไขฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางบัวไขฯ คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ขอ
สอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องซ่อมแซมกำแพงของหมู่ที่ ๑๖ ดำเนินการไปถึงขั้นตอน
ไหนแล้วคะ

นายสุรศักดิ์ฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุรศักดิ์
จำวัน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการซ่อมแซมกำแพงหมู่ที่ ๑๖ ซึ่ง
ขณะนี้ได้มีการประมาณการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ต่อไป

นายสุรียาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุรียา ลอยคลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเรียน
ถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสวิดซ์ปิด - เปิด ไฟฟ้า ของศูนย์สาธิตบ้านโสกภารา
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน เกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงขอให้ฝ่าย
บริหารได้เร่งดำเนินการแก้ไข

-/นายสุรพล...

- นายสุรพลฯ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุรพล
ชาเหลา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ขอชี้แจงเกี่ยวกับสวิตช์ปิด เปิด เนื่องจากสวิตช์ดังกล่าว
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะ เพราะใช้ในชุมชนที่มีขนาดใหญ่ อุปกรณ์
สวิตช์ที่เหมาะสมจึงไม่มีขายทั่วไป จำเป็นต้องสั่งเพิ่มเติม จะเร่งดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้เร็วที่สุดครับ
- นายทองม้วนฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายทองม้วน สังโวรวิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอ
สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อรถกู้ชีพ สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่
ผ่านมาเกี่ยวกับการเสนอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพ ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า
จะดำเนินการจัดซื้อโดยกำหนดไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๕ แต่ในร่างข้อบัญญัติฯ ไม่ปรากฏ ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการจัดซื้อ
โดยขอจ่ายขาดจากเงินสะสม เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับ
- นายสุทธินันท์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อรถกู้
ชีพเท่าที่ได้ชี้แจงไปแล้วในระเบียบวาระการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายบริหารได้หารือ
และพูดคุยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดซื้อรถกู้ชีพ เพราะไม่สามารถที่จะตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพราะงบประมาณรายจ่าย
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ หากจะดำเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพก็สามารถจ่ายขาดจากเงินสะสม
ได้หากมีเหตุผลและความจำเป็นที่เพียงพอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือฝ่าย
บริหารที่ จะประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ
- นายเกียรติศักดิ์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายเกียรติศักดิ์ กุดนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๗ เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้ฝ่ายบริหารได้ดูแลด้วยครับ
- นายสุทธินันท์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๗
ที่เคยได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งมีเส้นสายดับอยู่ด้วย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้
อบต.หนองคูขาด รื้อถอน มิเช่นนั้นจะถูกปรับ เพราะอบต.หนองคูขาด ไม่สามารถ
ติดตั้งเองได้
- นายบุญมีฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอ
สอบถามเรื่องโรดระบาดในโคกระบือ (ลัมปีสกิน) ว่าได้เมื่อไหร่จะได้รับการ
ช่วยเหลือ

-/นายสุทธินันท์....

นายสุทินันท์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุทินันท์ พรอินทร์ รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเรื่องโรคลัมปีสกินที่ระบาดในโคกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดเป็นเพียงหน่วยงานที่ช่วยประสานและส่งต่อไปกับปศุสัตว์อำเภอ ส่วนเรื่องการช่วยเหลือก็คงต้องรอให้ปศุสัตว์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ แจ้งมาอีกครั้งครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

วิบูลย์ หงษา
(นายวิบูลย์ หงษา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

พิทักษ์ศร แนนอุดร
(นายพิทักษ์ศร แนนอุดร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณรงค์ ทศไกร
(นายณรงค์ ทศไกร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๓

มันคง พลชุมแสง
(นายมันคง พลชุมแสง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๒

บัวไข คงประเสริฐ
(นางบัวไข คงประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖